



ข่าวกระทรวงการคลัง

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โทร. 2739783 โทรสาร 2739408

ฉบับที่ 64/2542

วันที่ 12

พฤษภาคม 2542

เรื่อง ผลการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปค ครั้งที่ 2 ประจำปี 2542 ณ เมืองไคร์เซิร์ต ประเทศนิวซีแลนด์

นายชาญชัย มุสิกนิศากร รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยผลการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปค ครั้งที่ 2 ประจำปี 2542 ณ เมืองไคร์เซิร์ต ประเทศนิวซีแลนด์ ในระหว่างวันที่ 5-7 พฤษภาคม ศกนี้ มีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้

1. เรื่องวิกฤตเศรษฐกิจการเงิน ที่ประชุมเห็นชอบกับข้อเสนอร่วมระหว่างไทย และญี่ปุ่น ในการจัดการประชุมเรื่องเศรษฐกิจภาคพื้นเอเชีย (APEC Symposium on the Asian Economy) ในราว กลาง เดือนกรกฎาคม 2542 ณ กรุงโตเกียว โดยมีวัตถุประสงค์ในการระดมความคิดเห็นมาตรการใหม่ๆ จากผู้เชี่ยวชาญภาครัฐ ภาคเอกชน และภาควิชาการ เพื่อตอบสนององสภาวะเศรษฐกิจในระยะกลางและระยะยาว ทั้งในด้านโครงสร้างอุตสาหกรรม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทั้งนี้คาดว่าจะได้นำเสนอผลของการระดม ความเห็นต่อที่ประชุมระดับรัฐมนตรีและระดาบผู้นำเศรษฐกิจในเดือนกันยายน ศกนี้

2. เรื่องการเปิดเสรีล่วงหน้ารายสาขาตามความสมัครใจ (Early Voluntary Liberalization : EVSL) เรื่องดังกล่าวสืบเนื่องมาจากการประชุมระดับผู้นำเศรษฐกิจในปี 2540 ณ ประเทศ แคนาดา ที่ได้มีมติให้ประเทศกลุ่มสมาชิกเอเปค ดำเนินการเปิดเสรีล่วงหน้ารายสาขาตามความสมัครใจในสินค้า 15 สาขา โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ

2.1 สินค้า 9 สาขาแรก ที่ประชุมได้รับทราบความคืบหน้าของการนำเรื่องการเร่งรัดได้ มีการลดภาษีศุลกากรตามข้อเสนอการเปิดเสรีล่วงหน้ารายสาขา ตามความสมัครใจภายใต้กรอบเอเปค (APEC's Accelerated Tariff liberalization : ATL) ในสินค้า 9 สาขาแรก ได้แก่ สาขาของเล่น เคมีภัณฑ์ ปลาและผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ป่าไม้ เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ อัญมณีและเครื่องประดับ สินค้าและบริการด้วยพลังงาน สินค้าและบริการด้านสิ่งแวดล้อม แลโทรคมนาคม ซึ่งได้นำเสนอต่อสมาชิกองค์การการค้าโลก ทั้งนี้ประเทศที่มีได้เป็นสมาชิกเอเปครับข้อเสนอกลับไปพิจารณา และจะได้นำเรื่องดังกล่าวเข้าสู่วาระการประชุมคณะมนตรีองค์การการค้าโลก ครั้งที่ 3 ณ เมืองซีแอตเติล ประเทศสหรัฐอเมริกา ปลายปี 2542 นี้

2.2 สินค้า 6 สาขาหลัง หลังจากประเทศนิวซีแลนด์ในฐานะเจ้าภาพการประชุมเอเปค ประจำปี 2542 ได้จัดทำรายงานความคืบหน้าของการเปิดเสรีล่วงหน้ารายสาขาตามความสมัครใจ 6 สาขาหลัง ได้แก่ สาขา อาหาร ปุ๋ย ยางธรรมชาติและยังสังเคราะห์ เมล็ดพืชน้ำมัน รถยนต์ และอากาศยาน เพื่อเสนอต่อองค์การการค้าโลก เช่นเดียวกับข้อเสนอ ATL ของ 9 สาขาแรก นั้น แต่ที่ประชุมไม่สามารถหาฉันทามติในการรับรองเรื่องดังกล่าวได้ เนื่องจากกลุ่มประเทศญี่ปุ่น จีน เกาหลี และไทย ซึ่งมีความอ่อนไหวสาาอาหาร และสาขาเมล็ดพืชน้ำมัน ต้องการให้รอผลการพิจารณา ATL 9 สาขาแรก จาก WTO ก่อน แล้วจึงค่อยพิจารณาส่งเรื่องสินค้า 6 สาขาหลังในระยะต่อไป ดังนั้น ที่ประชุมจึงมีมติให้ประเทศสมาชิกทุกประเทศนำเรื่องดังกล่าวไปพิจารณาทำที่อีกครั้ง ก่อนที่จะมีการหารือ ในการประชุมรัฐมนตรีการค้าในเดือนมิถุนายน ศกนี้

Posted 12 May 1999